

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2013

THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ YÊN
Gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT,
các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên
nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến!

Trong không khí hân hoan của ngày Khai giảng năm học 2013-2014, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh Phú Yên lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2012-2013, ngành Giáo dục- Đào tạo Phú Yên đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Quy mô và mạng lưới giáo dục tiếp tục được mở rộng và phát triển; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đánh giá quá trình dạy và học có nhiều tiến bộ; giáo dục đạo đức, pháp luật, lý tưởng sống cho học sinh, sinh viên được chú trọng. Giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ; trường, lớp được xây dựng khang trang hơn trước; giữ vững tinh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi... Tại Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi: Có hơn 300 học sinh giỏi tiêu biểu được biểu dương khen thưởng; trong đó có 162 học sinh đạt giải cấp quốc gia và khu vực trên các môn văn hóa và các mặt rèn luyện khác; kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013 học sinh Phú Yên tiếp tục khẳng định vị thế của mình, có 23 cháu đỗ đại học điểm cao từ 27 điểm trở lên (tăng 14 cháu so với năm trước), 02 cháu đỗ thủ khoa kỳ thi cao đẳng với 30 điểm/3 môn và 02 em đạt giải Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIX năm 2013; và nhiều cán bộ quản lý và thầy cô giáo được các cấp biểu dương khen thưởng.

Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả của ngành Giáo dục, nhất là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các thầy giáo, cô giáo đang công tác ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh nghèo, ở vùng sâu, vùng xa đã vượt khó vươn lên trong học tập và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên thân mến!

Năm học 2013-2014, là năm học tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV; Chỉ thị số: 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 23-CV/TU ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm học 2013-2014, là năm học kỷ niệm 45 năm Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục. Để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân; Toàn ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ được giao; Mỗi thầy, cô giáo tự rèn luyện, tu dưỡng trở thành tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; giáo dục kỹ năng sống, năng lực sáng tạo cho sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường-gia đình-xã hội và các lực lượng giáo dục huy động nhiều nguồn lực để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Quan tâm phát triển giáo dục vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1; giúp đỡ học sinh khó khăn, khuyết tật, góp phần giảm học sinh yếu, học sinh bỏ học và tăng học sinh giỏi; phòng chống suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường công tác trồng cây xanh trong khuôn viên trường học, cơ sở giáo dục; tổ chức chăm sóc cây xanh; đảm bảo khu vệ sinh sạch sẽ, góp phần tạo cảnh quang, môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Tôi mong các cháu học sinh, sinh viên hãy noi theo các tấm gương học giỏi, thường xuyên trau dồi đạo đức, vượt khó học giỏi, rèn luyện thân thể, có ước mơ, hoài bão để vươn lên những đỉnh cao của tri thức, trở thành những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ sẵn sàng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước, quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người”, tạo điều kiện tốt hơn để con em chúng ta được học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất.

Chúc các thầy, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới 2013-2014.

Chào thân ái!

